

เปิดบริการ Infirmiry KU.KPS TELE Medicine

ขั้นตอนการเข้ารับบริการผ่านบริการ
Infirmiry KU.KPS TELE Medicine

1. เพิ่มเพื่อนใน Application Line ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ 0855891955 หรือสแกน QR Code
2. ทักแชทติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรออกหรือโทร ตามที่ผู้ให้บริการสะดวก เจ้าหน้าที่จะแจ้งขั้นตอนการให้บริการ
3. เมื่อถึงเวลาพบแพทย์เจ้าหน้าที่ วีทีแอลหรือโทร เพื่อตรวจรักษาเบื้องต้นและให้คำแนะนำในการดูแลตนเอง
4. นัดหมายรูปแบบการรับยา (Drive Thru & Delivery) เวลาและสถานที่รับยา
5. ผู้รับบริการรับยาและสแกน QR Code เพื่อประเมินการให้บริการ
6. เจ้าหน้าที่ส่งประวัติการตรวจรักษาเรียบร้อยแล้ว

สถานพยาบาล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เปิดบริการใหม่ (เริ่มให้บริการรับยาลงมือเฉพาะ) ด้วยบริการ

Infirmiry KU.KPS TELE Medicine



เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อหรือ
แพร่กระจายเชื้อ COVID 19

ผู้รับบริการเข้ารับบริการ สอบถาม

เพิ่มเติม สามารถเพิ่มเพื่อนใน

Application Line ด้วยหมายเลข

โทรศัพท์ 0855891955

หรือ สแกน QR Code

ให้บริการตรวจ ATK



1.24 การอนุรักษ์: พืช สัตว์ และสัตว์ป่า ทรัพยากรทางพันธุกรรม เพื่อเป็นแหล่งอาหารและการเกษตรโดยมีความปลอดภัยทั้งในระยะกลางและระยะยาว

หลักฐาน

- กรรณำให้ข้อมูลโครงการวิทยาเขตเพื่อการอนุรักษ์พืช สัตว์ และสัตว์ป่า ทรัพยากรทางพันธุกรรม เพื่อเป็นแหล่งอาหารและการเกษตรโดยมีความปลอดภัยทั้งในระยะกลางและระยะยาว

ผู้รับผิดชอบข้อมูล

- กองยานพาหนะฯ (ข้อมูลวิทยาเขตบางเขน)
สำนักงานวิทยาเขตทุกวิทยาเขต

คณะเกษตร กำแพงแสน

โครงการปศุสัตว์อินทรีย์ (ไก่ไข่อินทรีย์) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ใช้เป็นสถานที่ฝึกงานสำหรับนิสิตเกี่ยวกับปศุสัตว์อินทรีย์ (ไก่ไข่อินทรีย์) และ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก



เลี้ยงนกกระทาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิต เพื่อผลิตไข่ เป็นสถานที่ฝึกงานสำหรับนิสิตเกี่ยวกับการผลิตไข่ นกกระทา เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก และนำไข่มาจำหน่าย



การเลี้ยงไก่ลูกผสมตะเภาทอง

เป็นผลงานการวิจัยของอาจารย์ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกำแพงแสน ที่ได้นำไก่พื้นเมืองของจีน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์สามเหลี่ยม และ ตะเภาทอง มาผสม จึงได้ออกมาเป็นไก่ลูกผสมตะเภาทอง เป็นไก่ที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว และใช้เศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือนมาใช้เลี้ยงได้ และสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงได้ราคาดี และใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น รวมถึงทางภาควิชาได้นำมาแปรรูปเป็นอาหาร วางจำหน่ายที่ร้านเกษตรภิรมย์



การเลี้ยงไก่ไข่

เป็นการเลี้ยงแบบระบบปิด เพื่อการวิจัยและการทดลอง รวมทั้งการนำผลผลิตออกจำหน่ายให้กับบุคลากร ร้านค้าสหกรณ์ และฟาร์ม



การเลี้ยงแพะ

เป็นการเลี้ยงแพะ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร ผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผลิตน้ำนมแพะไร้กลิ่น โยเกิร์ตนมแพะ และไอศกรีมนมแพะ จำหน่ายที่ร้านเกษตรภิรมย์



โคลูกผสมวากิวกำแพงแสน

เป็นการนำน้ำเชื้อพ่อโควากิวมาผสมกับแม่โคนม เพื่อผลิตโคลูกผสมวากิว-ไทยโฮลสไตน์ฟรีเซียน จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการผลิตเนื้อโคขุนที่มีคุณภาพสูงได้ โดยมุ่งเน้นปรับปรุงพันธุกรรมโคลูกผสมที่ใช้แม่โคเนื้อ และแม่โคนมเป็นฐานแม่พันธุ์ ร่วมกับการจัดการ และโปรแกรมการให้อาหาร ในแต่ละระยะการเจริญเติบโตของโคเนื้อ ตามแบบการให้อาหารโควากิวของประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ ที่ทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคขุนคุณภาพสูง รวมถึงการผลิตน้ำเชื้อโควากิวจำหน่าย



โครงการโรงคัดผักอินทรีย์ และคัดผัก GAP เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ใช้เป็นสถานที่ฝึกงานสำหรับนิสิตด้านโรงคัดผักตามมาตรฐาน และ เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ผลผลิตจากแปลงอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานส่งขายไปตามสถานที่ต่างๆ ได้แก่ ร้านเรือนเกษตร



ฟาร์มวารานัส

เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ และวิจัย ในการนำมาเป็นสัตว์เศรษฐกิจ



อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ

เป็นโดมแมลงขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ในความดูแลของศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววิทยา
อุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯ ดำเนินงานด้านการวิจัยค้นคว้าและ
พัฒนางานด้านชีววิทยา นักท่องเที่ยวจะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงและผีเสื้อนานาพันธุ์



สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน

มีการเพาะพันธุ์ปลา หลายสายพันธุ์ เพื่อการศึกษา วิจัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ รวมถึงการ
จำหน่ายสายพันธุ์ปลาต่างๆ และผลิตภัณฑ์ปลาแคตเดียว

